

ด่วนที่สุด

ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/ว ๑๑๐



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามหนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/ว ๕๘๖ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
แจ้งข้อมูลสถานะการนำเข้าข้อมูลและการอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อขอให้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการกรอกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นั้น

จังหวัดนครพนมขอแจ้งว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้นำเข้าข้อมูลและอนุมัติข้อมูล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านระบบ ITAS ครบทุกแห่งแล้ว
เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผ่านระบบ ITAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครพนมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้ง
สถานะการตอบแบบสำรวจข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. มาเพื่อขอให้เร่งรัดและติดตามการดำเนินการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
โทร. ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐ ต่อ ๑๔



LINE@ITAS

SCAN เพื่อเพิ่มเติมและรับข้อมูลข่าวสาร
พร้อมตอบข้อคำถามที่ท่านสงสัย
เกี่ยวกับการประเมิน ITA 2562
โดยสำนักงาน ป.ป.ช.

สถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ อปท. จังหวัดนครพนม

ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น.

ที่	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการตอบแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT	สถานะการตอบแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
1	เมืองนครพนม	ทม.นครพนม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
2	เมืองนครพนม	อบต.นาทราย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
3	เมืองนครพนม	อบต.นาราชควาย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
4	เมืองนครพนม	อบต.กुरुคุ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
5	เมืองนครพนม	อบต.บ้านผึ้ง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
6	เมืองนครพนม	อบจ.นครพนม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
7	เมืองนครพนม	อบต.อาจสามารถ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
8	เมืองนครพนม	อบต.ขามเฒ่า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
9	เมืองนครพนม	อบต.บ้านกลาง	ผ่านขั้นต่ำ	ผ่านขั้นต่ำ
10	เมืองนครพนม	อบต.ท่าค้อ	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
11	เมืองนครพนม	อบต.คำเตย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
12	เมืองนครพนม	ทต.หนองญาติ	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
13	เมืองนครพนม	อบต.ดงขวาง	ผ่านขั้นต่ำ	ผ่านขั้นต่ำ
14	เมืองนครพนม	อบต.วังต้ามัว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
15	เมืองนครพนม	อบต.โพธิ์ตาก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
16	ปลาปาก	ทต.ปลาปาก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
17	ปลาปาก	อบต.ปลาปาก	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
18	ปลาปาก	อบต.หนองฮี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
19	ปลาปาก	อบต.กุดาไ้	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
20	ปลาปาก	อบต.โคกสว่าง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
21	ปลาปาก	อบต.โคกสูง	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
22	ปลาปาก	อบต.มหาชัย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
23	ปลาปาก	อบต.นามะเขือ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
24	ปลาปาก	อบต.หนองเทาใหญ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
25	ท่าอุเทน	ทต.ท่าอุเทน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
26	ท่าอุเทน	อบต.โนนตาล	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
27	ท่าอุเทน	อบต.ท่าจำปา	ผ่านขั้นต่ำ	ผ่านขั้นต่ำ

ค.น

ที่	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการตอบแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT	สถานะการตอบแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
28	ท่าอุเทน	อบต.ไชยบุรี	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
29	ท่าอุเทน	อบต.พนอม	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
30	ท่าอุเทน	อบต.พะทาย	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
31	ท่าอุเทน	ทต.เวินพระบาท	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
32	ท่าอุเทน	อบต.รามราช	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
33	ท่าอุเทน	อบต.หนองเทา	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
34	บ้านแพง	ทต.บ้านแพง	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
35	บ้านแพง	อบต.ไผ่ล้อม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
36	บ้านแพง	อบต.โพนทอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
37	บ้านแพง	อบต.หนองแวง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
38	นาหว้า	อบต.นางัว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
39	บ้านแพง	อบต.นาเข	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
40	ธาตุพนม	ทต.ธาตุพนม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
41	ธาตุพนม	ทต.ธาตุพนมใต้	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
42	ธาตุพนม	ทต.ฝั่งแดง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
43	ธาตุพนม	อบต.โพนแพง	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
44	ธาตุพนม	อบต.พระกลางทุ่ง	ผ่านขั้นต่ำ	ผ่านขั้นต่ำ
45	ธาตุพนม	อบต.นาถ่อน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
46	ธาตุพนม	อบต.แสนพัน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
47	ธาตุพนม	อบต.ดอนนางหงส์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
48	ธาตุพนม	ทต.น้ำก่ำ	ผ่านขั้นต่ำ	ผ่านขั้นต่ำ
49	ธาตุพนม	อบต.อุ่มเหมา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
50	ธาตุพนม	ทต.นาหนาด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
51	ธาตุพนม	อบต.กุดฉิม	ผ่านขั้นต่ำ	ผ่านขั้นต่ำ
52	เรณูนคร	อบต.เรณู	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
53	เรณูนคร	ทต.เรณูนคร	ผ่านขั้นต่ำ	ผ่านขั้นต่ำ
54	เรณูนคร	อบต.โพนทอง	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
55	เรณูนคร	อบต.ท่าลาด	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
56	เรณูนคร	อบต.นางาม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
57	เรณูนคร	อบต.โคกหินแฮ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
58	เรณูนคร	อบต.หนองย่างชั้น	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

ธ.น

ที่	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการตอบแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT	สถานะการตอบแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
59	เรณูนคร	อบต.เรณูใต้	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
60	เรณูนคร	อบต.นาขาม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
61	นาแก	ทต.นาแก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
62	นาแก	อบต.นาแก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
63	นาแก	ทต.พระซอง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
64	นาแก	อบต.หนองสังข์	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
65	นาแก	อบต.นาคู	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
66	นาแก	อบต.พิमान	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
67	นาแก	อบต.พุ่มแก	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
68	นาแก	อบต.ก้านเหลือง	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
69	นาแก	อบต.หนองบ่อ	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
70	นาแก	อบต.นาเลียง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
71	นาแก	อบต.บ้านแก้ง	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
72	นาแก	อบต.คำพี้	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
73	นาแก	อบต.สีชมพู	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
74	ศรีสงคราม	ทต.ศรีสงคราม	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
75	ศรีสงคราม	อบต.ศรีสงคราม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
76	ศรีสงคราม	อบต.นาเตือ	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
77	ศรีสงคราม	อบต.บ้านเอื้อง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
78	ศรีสงคราม	ทต.สามผง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
79	ศรีสงคราม	อบต.ท่าบ่อสงคราม	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
80	ศรีสงคราม	ทต.บ้านข่า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
81	ศรีสงคราม	ทต.นาคำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
82	ศรีสงคราม	อบต.โพนสว่าง	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
83	ศรีสงคราม	ทต.หาดแพง	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
84	นาหว้า	อบต.นาหว้า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
85	นาหว้า	ทต.นาหว้า	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
86	บ้านแพง	อบต.นางัว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
87	นาหว้า	อบต.บ้านเสียว	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
88	นาหว้า	อบต.นาคุณใหญ่	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
89	นาหว้า	อบต.เหล่าพัฒนา	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

ล.นร

ที่	อำเภอ	หน่วยงาน	สถานะการตอบแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT	สถานะการตอบแบบสำรวจ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT
90	นาหว้า	ทต.ท่าเรือ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
91	โพนสวรรค์	ทต.โพนสวรรค์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
92	โพนสวรรค์	อบต.โพนสวรรค์	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
93	โพนสวรรค์	อบต.นาหัวบ่อ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
94	โพนสวรรค์	อบต.นาขม้น	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
95	โพนสวรรค์	อบต.โพนบก	ผ่านขั้นต่ำ	ผ่านขั้นต่ำ
96	โพนสวรรค์	อบต.บ้านค้อ	ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
97	โพนสวรรค์	อบต.โพนจาน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
98	โพนสวรรค์	อบต.นาใน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
99	นาทม	อบต.นาทม	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
100	นาทม	อบต.หนองชน	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
101	นาทม	อบต.ดอนเตย	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
102	วังยาง	อบต.วังยาง	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ
103	วังยาง	อบต.โคกสี	ผ่านขั้นต่ำ	ผ่านขั้นต่ำ
104	วังยาง	อบต.ยอดขาด	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ	ยังไม่ผ่านขั้นต่ำ

อปท. จะต้องดำเนินการสำรวจข้อมูลทั้ง IIT และ EIT ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 24.00 น.